



ทะเบียนหลักประกันทรัพย์สินส่วนบุคคล

เมษายน 2014

ทรัพย์สินส่วนบุคคลคืออะไร?

ทรัพย์สินส่วนบุคคลตามปกติจะรวมถึงทรัพย์สินทุกรูปแบบที่ไม่ใช่ที่ดิน อาคาร และสิ่งติดตั้ง ตัวอย่างทั่วไปของทรัพย์สินส่วนบุคคล คือสินค้าต่างๆเช่นเครื่องจักร รถยนต์ เรือ พืชผล ปศุสัตว์ และอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังรวมถึงสิ่งของที่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา และทรัพย์สินทางการเงิน เช่น หุ้น

ทะเบียนหลักประกันทรัพย์สินส่วนบุคคล(PPSR)

ทะเบียนหลักประกันทรัพย์สินส่วนบุคคล(PPSR)คือทะเบียนออนไลน์แห่งชาติของรัฐบาลออสเตรเลียเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่มีหลักประกันในสินค้าและทรัพย์สินส่วนบุคคลอื่นๆ ซึ่งผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ให้บริการสินเชื่อใช้อยู่เป็นประจำ

ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบทะเบียนหลักประกันทรัพย์สินส่วนบุคคลว่าสินค้ามือสองที่มีค่าที่ตนต้องการซื้อปลอดภัยและปลอดภัยจากการถูกยึดกลับคืนหรือไม่ ซึ่งรวมถึงสินค้าอื่นๆ เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ ยานพาหนะ และหุ้น การค้นข้อมูลเพื่อตรวจสอบก่อนซื้อนั้นเสียค่าใช้จ่ายน้อย ทำได้ง่าย และทำได้ทันที

ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าภายใต้เงื่อนไขเช่น การขายแบบมีการยึดหน่วงกรรมสิทธิ์ หรือการให้เช่าสินค้ามีค่า

ควรพิจารณาจดทะเบียนผลประโยชน์กับทะเบียนหลักประกันทรัพย์สินส่วนบุคคล

การจดทะเบียนผลประโยชน์ในสินค้าซึ่งผู้ประกอบการยังไม่ได้รับชำระเงินนั้นสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการเรียกเงินคืนได้หากลูกค้าไม่ชำระเงินหรือกลายเป็นผู้มีหนี้สินล้มพันตัว

ไม่ว่าใครก็สามารถใช้ทะเบียนหลักประกันทรัพย์สินส่วนบุคคลได้ เข้าถึงได้วันละ 24 ชั่วโมงสัปดาห์ละ 7 วันและจะทราบผลการค้นหาทันที

อีกทั้งค่าธรรมเนียมในการค้นข้อมูลและการจดทะเบียนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่มีหลักประกันในสินค้าหรือทรัพย์สินส่วนบุคคลในรูปแบบอื่นนั้นอยู่ในอัตราที่ต่ำ

นี่เป็นบริการใหม่หรือ?

ปัจจุบันนี้ทะเบียนหลักประกันทรัพย์สินส่วนบุคคลเป็นทะเบียนแห่งชาติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่มีหลักประกันในทรัพย์สินส่วนบุคคลแห่งเดียวในประเทศออสเตรเลีย

ทะเบียนหลักประกันทรัพย์สินส่วนบุคคล ใช้แทนทะเบียนสิทธิประโยชน์ที่มีหลักประกันในทรัพย์สินส่วนบุคคลของเครือรัฐ รัฐ และเขตปกครองตนเอง เช่น ทะเบียนยานพาหนะที่มีการติดพันแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ (REV) และทะเบียนการติดพันของบริษัทของคณะกรรมการการการลงทุนและหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ASIC) และทะเบียนอื่นๆ อีกหลายประเภท รวมถึงทะเบียนใบโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินและการจำนองหุ้น รายการจดทะเบียนกว่า 5 ล้านรายการในปัจจุบันของรัฐและเขตปกครองตนเองถูกโอนเข้ามาอยู่ในทะเบียนแห่งชาติแบบใหม่นี้ตั้งแต่วันที่ทะเบียนเริ่มต้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2012

ขอคำแนะนำจากผู้ประกอบวิชาชีพนี้

หลักประกันทรัพย์สินส่วนบุคคลอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของท่านในหลาย ๆ ด้านทาง ท่านควรพิจารณาขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านธุรกิจมืออาชีพที่เข้าใจธุรกิจของท่าน

ติดต่อเราได้อย่างไร

ทะเบียนหลักประกันทรัพย์สินส่วนบุคคล
เว็บไซต์: www.ppsr.gov.au
อีเมล: enquiries@ppsr.gov.au
โทรศัพท์: 1300007777 (130000PPSR)
เวลาทำการ (AEST และ AEDT) <ul style="list-style-type: none">• วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 20.00 น.• วันเสาร์และวันอาทิตย์ – ปิด• วันหยุดราชการ – ปิด
โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของเราสำหรับเวลาทำการช่วงคริสต์มาสและปีใหม่

ความช่วยเหลือเป็นภาษาอื่น ๆ

ท่านสามารถดูข้อมูลเป็นภาษาอื่น ๆ นอกเหนือไปจากภาษาอังกฤษได้ที่ www.afsa.gov.au.

หากท่านมีปัญหาในการพูดหรือเข้าใจภาษาอังกฤษ ท่านอาจโทรศัพท์ไปที่บริการแปลและล่าม (TIS) ที่หมายเลข 131450 โดยเสียค่าโทรศัพท์ในอัตราท้องถิ่น TIS ให้บริการวันละ 24 ชั่วโมงสัปดาห์ละ 7 วันเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 170 ภาษา